

HỌC SINH NÔNG BẢO NGUYÊN - TÁM GƯƠNG TIÊU BIỂU CHI ĐỘI 6A1

Nông Bảo Nguyên - học sinh lớp 6A1 luôn để lại ấn tượng với thầy cô và bạn bè là một lớp phó học tập gương mẫu, một học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Ở trường, Nguyên luôn lễ phép, nghe lời thầy cô và chăm chú nghe giảng bài, kiến thức nào chưa hiểu em sẽ hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu sâu và nắm được kiến thức đó ngay trên lớp. Với tính cách khiêm tốn, thân thiện và đáng yêu, Nguyên luôn nhận được sự quý mến của các bạn trong lớp.

Bảo Nguyên là một học sinh có thành tích học tập đáng nể với 6/8 môn đạt điểm TBM 9,0. Nguyên học đều tất cả các môn, trong đó nổi trội hơn cả là môn Toán. Trong kì thi học sinh Giỏi cấp trường vừa qua, em đã xuất sắc giành được giải Nhất môn Toán. Không những vậy, Nguyên còn tham gia sân chơi trí tuệ quốc tế ASMO và giành được Huy chương Bạc môn Toán vòng quốc gia. Với em, mỗi cuộc thi là một trải nghiệm mới, vì vậy em tham gia các kỳ thi Toán khác nhau để thỏa mãn đam mê với các con số, được học hỏi kinh nghiệm từ các bạn giỏi Toán và các chuyên gia Toán học.



Không chỉ học giỏi mà Nguyên còn luôn tham gia tích cực các phong trào hoạt động của trường, của lớp và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cô giáo chủ nhiệm giao cho. Là một lớp phó học tập, em luôn chủ động và trách nhiệm trong công việc của lớp. Em đã chia sẻ những bài học và kinh nghiệm học tập của mình với các bạn cùng lớp, giúp đỡ các bạn học tập hiệu quả hơn, giải đáp thắc mắc của các bạn, tạo ra một không khí học tập tích cực trong lớp, giúp các bạn cảm thấy tự tin và có động lực để tiếp tục học tập và tiến bộ. Nguyên luôn sẵn sàng chia sẻ, đồng cảm với các bạn có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp tiền mừng tuổi của mình để ủng hộ chương trình “Xuân yêu thương” giúp đỡ cho các bạn học sinh vùng sâu vùng xa. Ở nhà, em là một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo, yêu thương cha mẹ. Em luôn tích cực làm việc nhà để giúp đỡ cha mẹ, có tinh thần tự giác cao trong học tập.



Bảo Nguyên quả thật xứng đáng là một tấm gương sáng của lớp 6A1 Trường THCS Lê Quý Đôn. Hy vọng em sẽ tiếp tục phát huy và tiến xa hơn nữa trong học tập.